

Số: 57/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH VÀ PHÍ LƯU THÔNG NĂM 1978

Ủy ban Nhân dân đã có Chỉ thị số 25/CT-UB ngày 26 tháng 5 năm 1977 cho các ngành, các quận, huyện về việc xây dựng kế hoạch kinh tế văn hóa năm 1978.

Để tăng cường một bước công tác hạch toán kinh tế ở đơn vị sản xuất, đưa mọi hoạt động kinh tế đi dần vào nề nếp, để các xí nghiệp quốc doanh và đơn vị kinh doanh Nhà nước có cơ sở phân đấu hạ chi phí sản xuất và phí lưu thông, nâng cao hiệu quả kinh tế, phát huy đến mức cao mọi khả năng về lao động, thiết bị, tiền vốn, với mức hao phí như nhau về lao động sống và lao động vật hóa mà giá trị thành phẩm thu được nhiều hơn. Đi đôi với việc hoàn thành các chỉ tiêu số lượng còn yêu cầu các xí nghiệp và đơn vị kinh doanh phải hết sức coi trọng và tập trung sức hoàn thành thật tốt các chỉ tiêu chất lượng, đồng thời đảm bảo tính cân đối và sự đồng bộ của kế hoạch từ sản xuất đến lưu thông phân phối tiêu dùng và tích lũy. Ủy ban Nhân dân chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị sản xuất và kinh doanh của Thành phố phải lập kế hoạch giá thành và phí lưu thông năm 1978.

Việc lập kế hoạch giá thành và phí lưu thông năm 1978 được quy định như sau :

1- Đôi với xí nghiệp quốc doanh : đi đôi với kế hoạch sản xuất kỹ thuật tài chính tất cả các xí nghiệp đều phải lập kế hoạch giá thành bao gồm :

- + Giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa
- + Giá thành một số sản phẩm chủ yếu

2- Công ty chuyên doanh thương nghiệp (kể cả Ngoại thương), phải xây dựng được kế hoạch phí lưu thông, tỷ lệ phí lưu thông so với doanh thu chia theo từng nhóm hàng hóa.

Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch hóa giá thành và phí lưu thông là phát hiện và lợi dụng mọi khả năng tiết kiệm lao động xã hội trong sản xuất, ngừng hạ xuống để tăng tích lũy cho nhà nước, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, và lưu thông, trên cơ sở đó mà bảo đảm giá thành và phí lưu thông không.

Dựa vào chỉ thị này, Ủy ban Kế hoạch Thành phố; Sở Tài chính cùng với các ngành có liên quan, đề ra nội dung và biện pháp cụ thể, hướng dẫn các xí nghiệp và đơn vị kinh doanh quốc doanh về cách lập kế hoạch giá thành và phí lưu thông, quy định thời gian gửi để Ủy ban kế hoạch kịp tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân duyệt.

Các ngành chủ quản có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị này.

Nơi gửi :

- Các Sở, Ban, Ngành
- UBND các quận, huyện
- Tổng hợp (anh 6 Thành)
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký : LÊ ĐÌNH NHƠN